



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุที่ใช้ในการตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อดำเนินงานโครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI) กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดบริการและด่านชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุที่ใช้ในการตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อดำเนินงานโครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI) กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดบริการและด่านชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุไฟฟ้าและวัสดุที่ใช้ในการตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อดำเนินงานโครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI) กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดบริการและด่านชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน อ.พงศธรวิทย์ การไฟฟ้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๘๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ช. ๓
พุมใจ ประทุมคำ

(นางพุมใจ ประทุมคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินงานโครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI) กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดบริการและด่านชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินงานโครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI) กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดบริการและด่านชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินงานโครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI) กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดบริการและด่านชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านป้ายศิลป์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ว. +
พุ่มใจ ประทุมคำ

(นางพุ่มใจ ประทุมคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน